

ชื่อผลงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับมหา'ลัย แพะนนานาชาติ

รายละเอียดผลงาน วศ.อว. หรือผู้บริหาร “มหา'ลัยแพะนนานาชาติ”ตอบสนองยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ

ตามที่ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดินทางไปที่ศรีเมืองฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่ วันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยประชุมหารือร่วมกับนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาคการศึกษาจังหวัดกระบี่ และนายกสภามหา'ลัยแพะนนานาชาติ กระบี่ และ ผศ.นสพ. อีระวิทย์ จันทรทิพย์ อธิการบดีมหา'ลัยแพะนนานาชาติ กระบี่ หรือแนวทางนำผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนมหา'ลัยแพะฯ เป็นต้นแบบสถาบันอุดมศึกษาของภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับคนกระบี่ และจะเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

วศ. มีความพร้อมให้ความร่วมมือภายใต้ภารกิจที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ร่วมวิจัยพัฒนา บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ประกอบการด้านการแปรรูปเนื้อและนมแพะเพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตเพื่อส่งออกในอนาคต ตลอดจนการนำของเสียจากฟาร์มไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะค่อยๆ สร้างความร่วมมือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการหารือได้ข้อสรุปถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้ามาขับเคลื่อน Model กระบี่เมืองแพะ ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย ทช.วศ. พิจารณาจากงานที่มีความพร้อมก่อน จะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในส่วนของเครื่องสำอางจากนมแพะ ซึ่งมีแผนจะลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายคือ วศ. จะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวิทยากร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมหา'ลัยแพะจะออกค่าอาหารสำหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ ทช.วศ. ไม่สามารถลงพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ และจากการประสานงานกับ นสพ. อีระวิทย์ฯ ตกลงกันว่าจะรอสังเกตการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงจะระงับอบรมอีกครั้ง อาจประมาณเดือนสิงหาคม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในมหา'ลัยแพะนนานาชาติ จ.กระบี่

พื้นที่ดำเนินงาน

มหา'ลัยแพะนนานาชาติ ศรีเมืองฟาร์ม จ.กระบี่

ผู้รับผิดชอบผลงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภาพประกอบ 4 รูป



นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภา มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่



ทีมผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่



ทีมผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหาร มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่